



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานกีฬา (ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ) ประจำปีวิทยาเขต

ปีการศึกษา 2558

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน				ลายมือชื่อ
ชื่อ-ชื่อสกุล				
1.	นางสาวพัชรี	ทองคำพานิช	ประธานกรรมการ	
2.	นางสาวสุพร	บุญปก	กรรมการ	
3.	นายปิยณัฐ	ศรีชะตา	กรรมการ	

ตรวจประเมินคุณภาพฯ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายงานผลการประเมิน

ในปีการศึกษา 2558 สถาบันการพลศึกษา กำหนดให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในของสถาบันการพลศึกษา ดำเนินงานตามเกณฑ์ และตัวบ่งชี้รอบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ซึ่งปรับเกณฑ์ประเมินเป็น 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต/ สถาบัน

ในขณะที่โครงสร้างการดำเนินงานของสถาบันการพลศึกษาในเชิงนโยบาย ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วยสำนักงานรองอธิการบดี คณะ และสำนักงานกีฬา (ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ) เป็นหน่วยงานในการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจ โดยมีคณะวิชา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียน การสอน และมีการกำหนดให้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานดังกล่าวในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

คณะกรรมการประเมินตัวบ่งชี้และเกณฑ์สำหรับ สำนักงานกีฬา (ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ) ประจำ วิทยาเขต แล้วพบว่ามีคะแนนประเมินสรุปได้ดังนี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพตัวบ่งชี้และเกณฑ์สำหรับ สำนักงานกีฬา (ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ) ประจำวิทยาเขต		คะแนนการ ประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1	ระบบและกลไกในการคัดเลือกนักกีฬาสังงานกีฬา (ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)	4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2	ระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกีฬาของสำนักงานกีฬา (ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)	2.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3	นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	
	3.1 การแข่งขันระดับชาติ	3.19
	3.2 การแข่งขันระดับนานาชาติ	7.50
ตัวบ่งชี้ที่ 4	ร้อยละของนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล	
	4.1 การแข่งขันระดับชาติ	3.53
	4.2 การแข่งขันระดับนานาชาติ	1.11
ตัวบ่งชี้ที่ 5	ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	4.98
ตัวบ่งชี้ที่ 6	การจัดการความรู้	3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7	การบริหารความเสี่ยง	4.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา	1.00
ตัวบ่งชี้ที่ 9	ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	4.94
ตัวบ่งชี้ที่ 10	การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส	3.00

ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่	ข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1	ควรมีรายงานผลการประเมินการดำเนินงานในระบบการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ระบบการรับมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 2	ควรมีรายงานผลการประเมินการดำเนินงานในระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกีฬา เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 3	-
ตัวบ่งชี้ที่ 4	-
ตัวบ่งชี้ที่ 5	-
ตัวบ่งชี้ที่ 6	ควรมีการรวบรวมประเด็นจากการจัดการความรู้ที่ได้ มาทำเป็นแนวปฏิบัติ และได้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 7	ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาเขตและคณะกรรมการวิทยาเขต
ตัวบ่งชี้ที่ 8	บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 9	-
ตัวบ่งชี้ที่ 10	ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 5 ส เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและควรมีรายงานการดำเนินงานให้รองอธิการบดีทราบ

ภาพกิจกรรมการประเมิน

